



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มรพส. เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ด้วยกัลยาณมิตร



ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรพส. พร้อมด้วย ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรีน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ และทีมงานให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Naomasa SASAKI ผู้แทนจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาติดตามอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง มรพส. กับ Kyoto University of Education ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

มรพส. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน ทุนละ ๘,๐๐๐.- บาท บุคลากรที่สนใจขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กองนโยบายและแผน มีแผนการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แก่หน่วยงาน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำโครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นภารกิจสำคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำวิจัยสถาบันที่เป็นการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และ/หรือ พัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจเฉพาะกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยการให้ทุน สนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ งบประมาณสนับสนุนทุนโครงการละ ๘,๐๐๐ บาท

ดังนั้น บุคลากรท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับทุนวิจัย สามารถจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุน พร้อมยื่นเอกสาร ได้ที่ กองนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อยื่นขอรับทุน ดังนี้

- ๑.) หน่วยงานสำรวจการจัดทำโครงการวิจัยฯ ตามแบบสำรวจโครงการวิจัยฯ
- ๒.) จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม วจส.๑)

ทั้งนี้ สามารถศึกษาจากเอกสารรายละเอียดแนวทาง หัวข้อการวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนฯ พร้อมดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ได้ที่ <http://plan.psr.u.ac.th/> สำหรับการอนุมัติการให้ทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารวิจัยสถาบัน ซึ่งทางกองนโยบายและแผน จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในลำดับต่อไป

ทัพนักกีฬา มรพส. เขารวมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ เตรียมชิงชัยรอบมหกรรม “กันเกราเกมส์” ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



เมื่อวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักกีฬา.มรพส. เขารวมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย.รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในรอบมหกรรมทั้งสิ้น ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ **เปิดอง, บาสเกตบอล, ตะกร้อ** นอกจากนี้ ทีม มรพส. ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันอีก ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ **กรีฑา, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, มวยไทย, มวยสากล, บริดจ์, วายน้ำ** ซึ่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองส่งเสริมและพัฒนาคาความเป็นเลิศด้านกีฬา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา มรพส. ที่ทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการแข่งขันฯ จนสามารถผ่านเข้าสู่ การแข่งขันในระดับประเทศได้อีกทั้ง สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย

สาขาวิชานิติศาสตร์ มรพส. เชิญชวนผู้สนใจรับฟังการเสวนา หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” จากเจ้าของภาษา รวม ๕ ประเทศ



นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. กำหนดจัดกิจกรรมเสวนา “ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” ในวันที่ (๑๘ พ.ย.) เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๕ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรเจ้าของภาษา ๕ ประเทศ ได้แก่

ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด	วิทยากรประเทศไทย	Mrs. Thein Thein Wing	วิทยากรประเทศพม่า
Miss Nguyen Thi thanh Thuy	วิทยากรประเทศเวียดนาม	Mr.Lloyd Caneye	วิทยากรประเทศฟิลิปปินส์
Dr.Sony Tatar	วิทยากรประเทศอินโดนีเซีย		

ทั้งนี้ จะมีการบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ และมรดกชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พร้อมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์